

Vào ngày thứ năm, 14-07-2016 vào lúc 14:30 giờ một phái đoàn của Cộng Đồng VNTNCS/ HL đã đến tòa đại sứ Phi Luật Tân (Philippine) tại Den Haag. Phái đoàn Cộng Đồng đã được ông đại sứ H.E. JAIME VICTOR B. LEDDA đích thân tiếp đón nồng nhiệt. Buổi thăm viếng này nhằm mục đích chia sẻ sự chiến thắng của nhân dân Philippines qua việc phán quyết của Tòa A'n Quốc Tế tại Den Haag (United Nations PCA) vừa công bố hôm 12-07-2016.

Được biết, vào tháng giêng năm 2013 Philippines đã khởi kiện Trung Quốc về đường chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) tại Biển Đông (còn gọi là Biển Nam Trung Hoa) căn cứ trên luật biển. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ khước bất hợp tác với vụ kiện.

Philippines thắng vòng đầu tiên khi các tòa án quốc tế đã ban hành phán quyết về thẩm quyền và khả năng chấp nhận vào tháng mười năm 2015. Tòa án đã kết luận rằng không có cơ sở pháp lý cho Trung Quốc đề đòi quyền lịch sử trên các nguồn tài nguyên trong khu vực biển thuộc đường chín đoạn, PCA cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba 12 Tháng Bảy, 2016.



Để chia sẻ chiến thắng này với nhân dân Philippines phái đoàn Cộng Đồng đã đến tòa đại sứ Philippine tại Den Haag để chia vui và chúc mừng.

Ông Nguyễn Hữu Phước (chủ tịch Cộng đồng) đã thay mặt người Việt tại Hòa Lan chúc mừng nhân dân Philippines như sau:

"Quote"

***"Thay mặt cộng đồng người Việt tại Hòa Lan, chúng tôi đến đây để chúc mừng nhân dân Philippines về kết quả phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế tại Den Haag đã công bố ngày 12 tháng bảy, cách đây 2 ngày. Đây là một thắng lợi cho tất cả nhân dân Philippines mà quý vị đã nỗ lực bảo vệ lãnh hải và chủ quyền của mình chống lại sự hung hăng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Và đây là một ví dụ tuyệt vời cho quốc gia như Việt Nam cùng noi theo. "***

ông LEDDA cũng cho biết là chiến thắng này mới chỉ là khởi đầu cho một trận chiến hầy còn kéo dài và khó khăn để bảo vệ chủ quyền của Philippine chống lại một nước Trung Hoa hung hăng và quyền lực và vì vậy, mọi cử chỉ ngoại giao phải được hành xử trong thận trọng.

Được biết, ngoài phái đoàn Cộng đồng người Việt còn có phái đoàn người Tây Tạng cũng đã dự định đến tham dự, nhưng vì lý do tế nhị của vấn đề 'Trung Quốc – Tây Tạng' nên sau khi cân nhắc phái đoàn đã không cùng đến tham dự. Từ phía cộng đồng Tây Tạng cũng đã bày tỏ sự cảm thông cho quyết định này.

Buổi tiếp xúc đã diễn ra trong tình hữu nghị, thân mật và những đóa hoa được trao tặng, những cái bắt tay thăm thiết cùng những bài hình lưu niệm.

***Bạch Mai tường trình***